



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

4 ธันวาคม 2558 หน้า 12

● “กยท.” เปิดรับสมัครผู้ว่าการเป็น CEO ●

องค์การบริหารยางพาราทั้งระบบ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. เข้ามาบริหารกิจการของ กยท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบาย ที่คณะกรรมการกำหนด โดยผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและตลาด หรือด้านอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถบริหารตลาดยางพาราไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบันได้ นอกจากนี้จะต้องมีลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ ซึ่งทำหน้าที่เปรียบเสมือนหัวหน้าผู้บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) ของ กยท. สามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการไปสู่การบริหารกิจการยางพาราทั้งระบบหรือกิจการอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ โดยมีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง สามารถบรรจุแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างได้ตามที่พระราชบัญญัติ กยท. กำหนดไว้ ตลอดจนยังจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กยท. อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rubber.co.th หรือขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 ต่อ 147-148 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 58 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ.

3 ธันวาคม 2558 หน้า 13

กยท.รับสมัครสรรหา 'ผู้ว่าการ' รับบทCEOบริหารยางทั้งระบบ

นายเชาว์ ทรงอาวุธ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กยท.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. เพื่อเข้ามาบริหารกิจการของ กยท. ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด โดยผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น จะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านการบริหารธุรกิจและตลาด หรือด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งความรู้ด้านเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐ ตลอดจนสามารถบริหารตลาดยางพาราไปในทิศทางที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและลักษณะธุรกิจในปัจจุบันได้

นอกจากนี้จะต้องมีลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ ซึ่งจะต้องทำหน้าที่เปรียบเสมือนหัวหน้าผู้บริหาร (Chief Executive Officer : CEO) ของ กยท. จะต้องสามารถนำนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการไปสู่การบริหารกิจการยางพาราทั้ง

ระบบ หรือกิจการอื่นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได้ โดยมีอำนาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง สามารถบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัยพนักงานและลูกจ้างได้ตามที่พระราชบัญญัติ กยท. กำหนดไว้ ตลอดจนยังจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการของ กยท. อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กยท. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปรายละเอียดขั้นตอน และเอกสารการสมัคร รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ตลอดจนดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rubber.co.th หรือจะขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 147-148 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ



3 ธันวาคม 2558 หน้า 24

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Rubber Authority of Thailand (RAOT) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

**การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคล
เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย**

**ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่ขัดต่อประกาศ
คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย**

**ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล การยางแห่งประเทศไทย
67/25 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700**

**ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-433-2222 ต่อ 147 และ 148**

**สามารถดาวน์โหลดใบสมัครหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
WWW.RUBBER.CO.TH**

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Rubber Authority of Thailand (RAOT) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.)



การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

3 ธันวาคม 2558 หน้า 8

จัดประกวด LOGO การยางฯ สร้างภาพลักษณ์องค์กรใหม่

กยท. จัดประกวด Logo องค์กร เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงเอกลักษณ์-เป้าหมาย และสร้างภาพลักษณ์ กยท. พร้อมเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป มีส่วนร่วมส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด ลุ้นเงินรางวัลชนะเลิศ 30,000 บาท ปิดรับสมัคร 4 ธ.ค.นี้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดกิจกรรม “การประกวดรูปลักษณ์ของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (LOGO)” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กร และผลักดันให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นที่รู้จักในฐานะองค์กรใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร โดยตราเครื่องหมายฯ นี้ จะถือเป็นสื่อกลางในการแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป้าหมายการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งการจัดประกวดครั้งนี้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ สามารถร่วมออกแบบและส่งผลงานรูปลักษณ์ของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (LOGO) เข้าประกวดได้ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

สำหรับแนวคิดและเนื้อหาในการออกแบบรูปลักษณ์ของตราเครื่องหมายฯ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ มีความเป็นสากล และสอดคล้องเอกลักษณ์ไทย มีความหมาย เป็นสื่อกลาง ที่สามารถเข้าใจและจดจำง่าย รวมทั้งต้องสื่อถึงวัตถุประสงค์ของการยางแห่งประเทศไทย ตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 โดยการส่งผลงานออกแบบสัญลักษณ์ของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) Rubber Authority of Thailand (RAOT) แบ่งออกเป็น ภาษาไทย 1 ชิ้น และภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 1 ชิ้น รวมทั้งหมด 2 ชิ้น ผู้สนใจสามารถส่งผล

งานการออกแบบได้ท่านละไม่เกิน 2 ผลงาน (ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ออกแบบขึ้นใหม่ด้วยตนเอง ไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งประกวดหรือได้รับรางวัลที่ไหนมาก่อน) เกณฑ์ในการคัดเลือก และตัดสินการประกวด มีประเด็นในการพิจารณา อาทิ แนวคิด

ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อความหมาย รูปแบบความสวยงาม สีสัน เป็นต้น ด้านคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ประกอบด้วย ตัวแทนผู้บริหารการยางแห่งประเทศไทย และบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบร่วมเป็นกรรมการตัดสิน สำหรับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ผลงานที่ได้รับการตัดสินชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันที่-วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โดยส่งผลงานใส่แฟ้มแสดงผลงาน พร้อมบันทึกไฟล์ผลงานลงใน CD จำนวน 1 แผ่น โดยระบุข้อมูลผู้ออกแบบมาด้วย ส่งถึง สำนักผู้อำนวยการ อาคาร 2 ชั้น 2 การยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 67/25 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 (หากส่งผลงานทางไปรษณีย์ ให้ทำการส่งแบบ EMS โดยจะดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือส่งผลงานด้วยตนเอง ในวัน-เวลาราชการ สำหรับรายละเอียดของกติกาในการร่วมโครงการ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลงานอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดประกาศเรื่อง การประกวดรูปลักษณ์ของตราเครื่องหมายการยางแห่งประเทศไทย (LOGO) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ การยางแห่งประเทศไทย www.rubber.co.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แผนกประชาสัมพันธ์ กองประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โทร.0-2433-2222 ต่อ 511-514

3 ธันวาคม 2558 หน้า A 7

แปรรูปยางแก้ราคาถูบ

ปัญหาราคายางพาราตกต่ำจนชาวสวนยางพาราอยู่ไม่ได้เพราะไม่คุ้มต้นทุน ผลพวงจากผลผลิตล้นตลาดโลกและประเทศคู่แข่งเพิ่มพื้นที่ปลูกยางพารา

ล่าสุดกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ในเขต อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง จำนวน 6 แห่ง ได้ระดมทุนร่วมกันลงทุนตั้งโรงงานแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ตั้งอยู่ที่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน คิดเป็นมูลค่า 24 ล้านบาท ซึ่งจะสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นและแก้ปัญหาราคาตกต่ำ

“โรงงานแห่งนี้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา ในช่วงแรกจะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาง มีทั้งยางปูพื้น สนามกีฬา ไม้กวาด รองเท้าบู๊ต เป็นต้น และเป้าหมาย

ต่อไปจะผลิตยางในลัทธิจักรยานยนต์โดยใช้แบรนด์พัทลุง” นายไพรัช เจียชุม ประธานสัมพันธ์ สมาคมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ กล่าว

ขณะที่แผนการเจาะตลาดทางเครือข่ายสหกรณ์กองทุนสวนยางจะเข้าพบนายวินัย บัวประดิษฐ์ ผวจ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พัทลุง ขอให้การส่งเสริมการตลาดโดยนำยางแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไปใช้ในโครงการต่างๆ

ทั้งนี้ รวมทั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และส่วนราชการอื่นๆ ถ้าหากหน่วยงานรัฐนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้จะแก้ปัญหายางราคาตกต่ำได้อย่างแน่นอน



3 ธันวาคม 2558 หน้า 8

‘บิกซ์ตร’ ถกสภายางแก้ตกต่ำ จ่อเพิ่มสินเชื่อลุ่มอาชีพเสริม

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า

กระทรวงเตรียมเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสภาไตรภาคียางพารา ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย โดยสภานี้ประกอบด้วยไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพื่อหารือสร้างความร่วมมือด้านยางพาราและแก้ปัญหายางพาราราคาตกต่ำ โดยจะร่วมกันกำหนดแนวทางจัดตั้งองค์กรให้เป็นรูปธรรม และหารือความเป็นไปได้ในการกำหนดราคายางพาราส่งออก



พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ

และแนวทางการบริหารสต็อกยางพาราร่วมกัน หากร่วมมือกันได้จะทำให้ทั้ง 3 ประเทศเป็นผู้กำหนดตลาดได้ ส่วนสถานการณ์ยางพารา ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 พบว่าราคายางสดกิโลกรัม (กก.) ละ 37.50 บาท ยางแผ่นรมควัน กก.ละ 36.50 บาท และราคายางที่ส่งมอบ ณ ท่าเรือ หรือเอฟโอบี (กรุงเทพฯ) กก.ละ 44.80

บาท คาดการณ์ว่าราคายางพารามีแนวโน้มตกต่ำอีกหลายปีจนถึงปี 2562

พลเอกฉัตรชัยกล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราว่า เตรียมขยายวงเงินและระยะเวลาดำเนินงานโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครั้วเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท โดยเพิ่มวงเงินโครงการเป็น 1.5 หมื่นล้านบาท จากเดิม 1 หมื่นล้านบาท และจะหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปรับเงื่อนไขการอนุมัติเงินกู้ให้เกษตรกรเข้าถึงได้มากกว่าเดิม โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบวันที่ 8 ธันวาคมนี้ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการนี้ได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 8 หมื่นกว่าราย วงเงินกว่า 7.7 พันล้านบาท อยู่ในระหว่างพิจารณา 5 หมื่นกว่าราย วงเงินกว่า 3 พันล้านบาท



3 ธันวาคม 2558 หน้า 10



สุวรรณ - สุราษฎร์



ชาวบ้านพลิกวิกฤติเป็นโอกาส ใช้ยาง 3 กก.100 บาทผลิตถุงมือ

ในยุควิกฤติราคายางพาราตกต่ำเหลือ 3 กก.100 บาท ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่บ้านเหนือคลอง หมู่ 17 ต.บ้านลือ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเคยมีรายได้จากการกรีดยางเป็นกอบเป็นกำ จนกลายเป็นยากลำบากต้องมารวมตัวจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มชาวสวนยางบ้านโนสวน 2556” แปรรูปร่างพาราทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางออกขายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ น้ำยางสด พบว่าสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง 9 เท่าตัว

สมเกียรติ จำปาดง หัวหน้ากลุ่มบอกว่า ในช่วงที่ผ่านมาชาวสวนยางได้รับผลกระทบจากราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 2 ปีติดต่อกัน จนชาวบ้านสิ้นหวังและคิดว่าราคายางพาราจะกลับมามีเหมือนในอดีตคงเป็น



ลักษณะถุงมือผ้าเคลือบน้ำยางสด

ไปได้ยาก จึงมีการศึกษาวิธีการผลิตถุงมือผ้าเคลือบยางจากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี หลังจากได้รับความรู้ระดับหนึ่งแล้วจึงรวมตัว 30 คน จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน “กลุ่มชาวสวนยางบ้านโนสวน 2556 ” ขึ้นมา

จากนั้นได้คิดค้นหาวิธีแปรรูปน้ำยางพาราจนสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ถุงมือผ้าเคลือบยางที่ผลิตออกมาสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดีและมีคุณภาพสูงนำออกสู่ตลาดจำหน่ายผู้บริโภค ปรากฏว่าสร้างมูลค่าน้ำยางพาราให้มีราคาสูงกว่าท้องตลาดถึง 3 เท่าตัว หากสมาชิกออกไปจำหน่ายเองเพิ่มมูลค่าถึง 9 เท่าตัวของราคาน้ำยางสดในปัจจุบัน

กระนั้นก็ยังมียุทธศาสตร์ด้านเงินทุนหมุนเวียนและการผลิต เนื่องจากอุปสรรคในการผลิตยังไม่ได้มาตรฐาน จึงทำให้ขั้นตอนการผลิตล่าช้า ถึงแม้จะมียอดการสั่งทำเข้ามาจำนวนมากก็ต้องยกเลิกไปจึงวอนขอให้หน่วยงานภาครัฐเข้าช่วยสนับสนุน

ด้านสุรีย์ อนุรักษ์ เกษตรกรชาวสวนยางวัย 46 ปี บอกว่าการรวมกลุ่มทำถุงมือเคลือบน้ำยางสดทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นพอสมควร ช่วยเหลือครอบครัวได้มากช่วงที่ยางราคาตกในตอนนี้ ปัจจุบันผลิตไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าเพราะเครื่องอบที่ทำกันเองเล็กเกินไปอยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม วณิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่เข้าดูขั้นตอนการผลิตยอมรับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มผลิตขึ้นนั้นมีคุณภาพสูงกว่าผลิตจากเครื่องจักรกล กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมทั้งจะสนับสนุนดำเนินการจัดสร้างตู้อบให้ใหม่และใหญ่กว่าของเดิมเพื่อเป็นเพิ่มกำลังการผลิต และเพียงพอต่อตลาดต้องการของตลาดต่อไป

3 - 6 ธันวาคม 2558 หน้า 5 (1)

สภาเกษตรกรลุยคอนแทกต์ฟาร์มมิ่ง เสนอสนช.ออกกฎหมายระบุใครเอาเปรียบโมชะ

ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะทำงานอนุกรรมการเกษตรพันธสัญญา ยื่นร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ...ต่อนายพีรศักดิ์ พวจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอข้อตกลงในสัญญา ที่เป็นเงื่อนไขให้ได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมให้ถือว่าข้อสัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ ให้บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ซึ่งหากมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต้องรับผิดชอบร่วมกัน

นายประพัฒน์ บัญญาชาติวิรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ...ต่อนายพีรศักดิ์ พวจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยเร็ว แม้ว่าเกษตรกรที่อยู่ในระบบพันธสัญญาจะสร้างรายได้ และเลือกประโยชน์ต่อเกษตรกรในระบบพันธสัญญาด้วยกันหลายประการ แต่จากปัญหาที่สัมผัสได้จริงกับสิ่งที่เกษตรกรถูกกระทำคือ ข้อตกลงหรือเงื่อนไขระหว่างบริษัทกับเกษตรกรที่มีลักษณะเป็นสัญญาสำเร็จรูป กำหนดเงื่อนไขเพียงฝ่ายเดียว เกษตรกรมีสิทธิ์เพียงยอมรับและทำสัญญาหรือไม่เท่านั้น เกษตรกรในระบบพันธสัญญาจึงก่อให้เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรม เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างบริษัทกับเกษตรกร ซึ่งแน่นอนว่าความเสียเปรียบคือเกษตรกรผลที่ได้รับคือภาระหนี้สินที่ตามมา

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง

ผู้เลี้ยงไก่ ได้เล่าให้ฟังถึงความไม่เป็นธรรมในระบบพันธสัญญา ซึ่งทำให้เกษตรกรเป็นหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเกิดความร่วมมือกันระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติ กับเครือข่ายพร้อมนักวิชาการและหน่วยงานจากภาครัฐ ชับเคลื่อนเพื่อเกษตรกรในระบบพันธสัญญา โดยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ... เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาคความไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรในระบบพันธสัญญา

โดยสาระสำคัญของร่างกฎหมาย

ฉบับนี้ คือ

1.ก่อนทำสัญญา มีการควบคุมโดยให้ออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์พื้นที่ควบคุมหรือส่งเสริมสำหรับการผลิตและบริการทางการเกษตร กำหนดรูปแบบของสัญญา การให้เกษตรกรได้ทราบเป็นการล่วงหน้าถึงข้อมูลการตลาด แผนการผลิต คุณภาพผลผลิต บัญชีการผลิตที่เกี่ยวข้องตามสัญญา ความคุ้มค่าในการผลิต ภาวะความเสี่ยงที่อาจต้องรับผิดชอบร่วมกัน

2.ข้อตกลงในสัญญา ที่เป็นเงื่อนไขให้ได้เปรียบโดยไม่เป็นธรรมให้ถือว่าข้อสัญญา



ยื่น สนช.พิจารณา กม. - นายประพัฒน์ บัญญาชาติวิรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นำคณะทำงานอนุกรรมการเกษตรพันธสัญญา ยื่นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ...ต่อนายพีรศักดิ์ พวจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้ทางสภาช่วยผลักดันร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว

3 - 6 ธันวาคม 2558 หน้า 5 (2)

ส่วนนั้นเป็นโมฆะ และให้บังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี หากมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมต้องรับผิดชอบร่วมกัน มีการทำประกันภัยผลผลิต การบอกเลิกสัญญาต้องกำหนดเงินชดเชย การลงทุนอย่างเป็นธรรม

3.การทำสัญญา จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร และนำไปจดทะเบียน

4.การระงับข้อพิพาท ให้มีคณะกรรมการระงับข้อพิพาทในจังหวัดพิจารณาตัดสิน

5.บทลงโทษ กำหนดโทษทั้งจำทั้งปรับ ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจทางการเกษตร และเกษตรกร

นายประพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการจะมีความชัดเจนมากขึ้น ในการได้ผลผลิต ตามวันเวลา และคุณภาพที่กำหนด ส่วนตัวเกษตรกรเองต้องมีการพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพยิ่งขึ้น เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดระหว่างกัน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ดำเนิน

งานมาเกือบครบ 4 ปี ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเดินหน้าเพื่อเกษตรกรในการแก้ปัญหาที่สะสม การพัฒนาที่จะเกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้อาชีพเกษตรกรของคนไทยยั่งยืน นอกจากเรื่องยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง ปศุสัตว์ ประมง ที่ได้ขับเคลื่อนผลักดันมา การเดินหน้าเพื่อเกษตรกรในระบบพันธสัญญาครั้งนี้เป็นเรื่องสำคัญในสถานการณ์การทำการเกษตรของคนไทยที่ลดลง การใช้เทคโนโลยีทำการเกษตรของบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ จึงขอให้เกษตรกรไทย คนไทย รัฐบาลไทย ร่วมใจกันผลักดันต่อไป

3 - 5 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 2 (1)

หอการค้า 5 ภาค ช่วยจัดตั้งเศรษฐกิจ 77 จังหวัดเพิ่มรายได้โต 5 หมื่นล้าน

เอกชน 5 ภาคส่งลุย “ปฏิญญาอุตราธานี” จับมือช่วยรัฐบาลตั้งเศรษฐกิจไทย ปี 2559 โตเกิน 4% โชว์แผนรายภาคเพิ่มรายได้ 77 จังหวัดปีหน้าไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน เหนือเน้นขยายค้าขายแดนรับเศรษฐกิจเมียนมาโต ได้บูมท่องเที่ยวรับไฟลด์บินตรงใหม่ ตะวันออกเร่งลงทุนรับศก.ใจหัว อีสานชูสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโอท็อป-ข้าว ชี้ภัยแล้ง เศรษฐกิจโลก สงครามปัจจัยเสี่ยง

จากผลการประชุมหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2558 ณ จังหวัดอุตราธานี ภายใต้หัวข้อสัมมนา(Theme) “นวัตกรรม นำไทย สู่ความเป็นเลิศ” หรือ Innovate to Excellence ซึ่งได้ข้อสรุปและจัดทำเป็นสมุดปกขาวมอบให้กับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็น

อ่านต่อหน้า > 2

ข่าวต่อ หอการค้า

แนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปแล้วนั้น ในงานเดียวกันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ทั้ง 5 ภาคได้เห็นชอบในการประกาศและลงนามใน “ปฏิญญาอุตราธานี” เพื่อร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4% ทั้งนี้ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้ตรวจสอบกับประธานทั้ง 5 ภาคถึงแนวทาง/ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายดังกล่าวของแต่ละภาค

นายวิโรจน์ จิรัฐติกาลโชติ ประ

แนวทางของเอกชน 5 ภาค

ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยปี 2559 ขยายตัวไม่ต่ำกว่า 4%

- ภาคเหนือ**
 - ขยายการค้าชายแดนกับเมียนมา รับเศรษฐกิจขยายตัวหลังเลือกตั้ง
 - ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ และส่งต่อกับนักท่องเที่ยวไปภาคอื่น
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ**
 - พัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าโอท็อปโดยใช้นวัตกรรม
 - พัฒนาพันธุ์ข้าว เพิ่มผลผลิต และรายได้
- ภาคตะวันออก**
 - เร่งรัดสร้างถนนสาย 304 เชื่อมโยงขยายการค้า-การลงทุนภาคตะวันออกกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 - จัด Route เส้นทางท่องเที่ยวริมทะเล-ไหว้พระ-เยี่ยมชมโบราณสถานและมรดกทางวัฒนธรรม
- ภาคกลาง**
 - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูป
 - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคธุรกิจท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และมรดกโลกทางวัฒนธรรม
- ภาคใต้**
 - สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ายางพารา ปาล์มน้ำมันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 - ส่งเสริมภาคธุรกิจทำปรีโมชันแปรรูปท่องเที่ยวทางทะเลตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ที่มา : “ฐานเศรษฐกิจ” ฐานเศรษฐกิจ

3 - 5 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 2 (2)

ธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ เปิดเผยว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือ (17 จังหวัด) ยังเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจของภาคขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นแผนท่องเที่ยวจะมุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และทางวัฒนธรรมของภาคเหนือ และมีการส่งต่อนักท่องเที่ยวไปยังภาคอื่นๆ เช่นไปเที่ยวต่อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้เพิ่มให้กับคนในพื้นที่

ขณะที่จะผลักดันการค้าชายแดนกับประเทศเมียนมา ซึ่งคาดเศรษฐกิจจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจากการขยายการลงทุนของต่างชาติหลังการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ ในส่วนนี้จะส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการหาช่องทางโอกาสในการขยายการค้าชายแดนกับเมียนมาให้มากขึ้น ส่วนภาคเกษตรจะส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรให้แปรรูปสินค้าเกษตรและอาหาร เช่น ผลไม้กลุ่มลำใย ทุเรียน รวมถึงยางพารา ข้าว ข้าวโพดและอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น

“ปฏิญญาที่เราเซ็นร่วมกันทั้ง 5 ภาคจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทั้งเรื่องการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และด้านอื่นๆ เพื่อโปรโมตและผลักดันแผนร่วมกัน ซึ่งจะได้หรือกันถึงความคืบหน้าเป็นระยะ อย่างไรก็ดี จากผลสำรวจหอการค้าในภาคเหนือของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายในงาน คาดภาวะเศรษฐกิจของภาคเหนือจะฟื้นตัวเป็นปกติในไตรมาส 2 ของปีหน้า โดยผลสำรวจด้านเศรษฐกิจโดยรวม การบริโภค การลงทุนของภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งการจ้างงานในจังหวัดเกิน 50% ของผู้ตอบแบบสอบถามทุกรายการระบุเศรษฐกิจภาคเหนือมีโอกาสปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2558 ขณะที่ส่วนตัวมองปัจจัยเสี่ยง 3 อันดับแรกคือ สงครามในต่างประเทศ ภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”

ด้านนายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้ กล่าวว่าแนวทางในการผลักดันเศรษฐกิจของภาคใต้ (14 จังหวัด) ซึ่งมีรายได้หลักจากภาคเกษตร และการท่องเที่ยว โดยในส่วนของภาคเกษตรจะเน้น

การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหลักในพื้นที่คือยางพารา และปาล์มน้ำมัน ส่วนภาคการท่องเที่ยวที่ยังไปได้ดี และขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นทางหอการค้าในพื้นที่จะไปเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวให้จัดทำแพ็คเกจโปรโมตการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ส่วนหนึ่งเพื่อรับการเปิดเที่ยวบินใหม่ๆ ข้ามภาค เช่น อุดรธานี-กระบี่ซึ่งจะได้นักท่องเที่ยวจากลาวมาช่วยเสริม จากปัจจุบันมีไฟล์ด์บินตรงจากต่างประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย-กระบี่ สิงคโปร์-กระบี่ สแกนดิเนเวีย-กระบี่ กวางเจา-กระบี่ และล่าสุดคือฮ่องกง-กระบี่ ซึ่งเฉพาะจังหวัดกระบี่ในปี 2559 คาดจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาไม่ต่ำกว่า 8 ล้านคน จากปีนี้คาดได้ 4 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ไม่นับรวมจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ทั้งฝั่งอันดามัน และฝั่งอ่าวไทย

“เศรษฐกิจภาคใต้ในปี 2559 จะดีกว่าปี 2558 แน่ โดยมี 4 ปัจจัยหลักคือจากเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ลงในพื้นที่ จากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัว การสนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชเกษตรและอาหารตามออร์เดอร์เพื่อไม่ให้สินค้าล้นตลาด ทำราคาตก การขยายการค้าชายแดนกับมาเลเซีย ทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังคาดเศรษฐกิจไทยปี 2559 จะขยายตัวได้ที 3.8% ซึ่งหากเอกชน 5 ภาคสามารถช่วยผลักดันเศรษฐกิจ(จีดีพี)ให้เติบโตได้อีกอย่างน้อย 0.2% หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท เป้าหมายจีดีพี 4% หรือมากกว่าในปีหน้าเป็นไปได้แน่นอน”

สอดคล้องกับว่าที่ ร.อ.จิตร ศิริธรรานนท์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง (16 จังหวัด) ที่เผยว่าเอกชนใน 77 จังหวัดได้รับโจทย์ในการสร้างมูลค่าเศรษฐกิจในปีหน้าที่กว่า 5 หมื่นล้านบาท หรือเฉลี่ยจังหวัดละ 650-700 ล้านบาท เพื่อผลักดันเป้าหมายเศรษฐกิจให้ขยายตัวเกิน 4% ตามปฏิญญาที่ให้ไว้ โดยในส่วนของภาคกลางมีรายได้หลักจากภาคเกษตร ประมง และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งในส่วนของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปจะมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ส่วนการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด

ภาคกลางจะเน้นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงยังมีแผนงานด้านอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้กับพื้นที่ซึ่งต้องไปจัดลำดับความสำคัญ มั่นใจว่าจะช่วยดันเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ขยายตัวเกิน 4% อย่างแน่นอน

ด้านนายปรัชญา สมะลาภา ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (8 จังหวัด) กล่าวว่า ตัวอย่างแนวทางช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปี 2559 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเน้นการติดตามการใช้งบประมาณของจังหวัดให้ลงสู่ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง เช่น เงินให้เปล่า ค่าบิลละ 5 ล้านบาทเพื่อไปสร้างสาธารณูปโภคสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ การเร่งรัดใช้งบประมาณโครงการลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งหากมีปัญหาหรือติดขัดให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัด(กรอ.จังหวัด) ไปช่วยติดตามแก้ไข ขณะที่จะไปกระตุ้นและเร่งรัดให้นักลงทุนในพื้นที่ในปี 2558 มีการลงทุนน้อยมากจากผลกระทบเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ซึ่งขณะนี้ตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆ ถือว่าต่ำสุดแล้ว และกำลังโง่หัว ดังนั้นเอกชนต้องเร่งลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้แล้ว

นอกจากนี้จะติดตามเร่งรัดการสร้างถนนสาย 304 เชื่อมระหว่างจังหวัดปราจีนบุรี-นครราชสีมา เพื่อลดระยะทางด้านการคมนาคมขนส่งระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังติดเรื่องเขตอุทยาน หากแก้ไขและดำเนินการได้จะมีส่วนช่วยให้การค้า-การลงทุนในพื้นที่มีการขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้มีแนวทางปลีกย่อย เช่น การจัด Route เส้นทางท่องเที่ยวในหลายเส้นทาง เช่นท่องเที่ยวชมผลไม้-ไหว้พระ-ชมอุทยานประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น รวมถึงมีจุดเรื่องที่พัก ห้องน้ำ และอื่นๆ

“รายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกซึ่งปีหน้าก็ยังมียังปัจจัยเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก และภาวะสงคราม แต่จากที่เราหันมากระตุ้นเศรษฐกิจจากภายในยังเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยปี 2559 ถ้าเราช่วยกันจริงๆ

3 - 5 ธันวาคม 2558 หน้า 1, 2 (3)

จะขยายตัวได้ 4-5%”

ส่วนนายประพันธ์ เตชะสกุลกิจ
กูร ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ
ภาคอีสาน(20 จังหวัด) กล่าวว่า แผนใน
ปีหน้าของภาคอีสานจะเน้น การสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าโอท็อปโดยใช้
นวัตกรรมเข้ามาช่วย การแปรรูปและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรประเภทข้าว
หอมมะลิ การพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อช่วย
เพิ่มผลผลิตและรายได้ในพื้นที่ การขยาย
การค้าชายแดน และการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นต้น ทั้งนี้แนวทาง
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามปณิญาฯ ที่
ให้ไว้ทั้ง 5 ภาคจะหารือทุกเดือนเพื่อ
วางแผนงานและติดตามความคืบหน้าต่อไป

3 - 5 ธันวาคม 2558 หน้า 12

มติกรม.

ทบกลางกว่าพันล.ช่วยเกษตรกรประสบภัยพิบัติ

ที่ประชุม กรม. (1 ธันวาคม) อนุมัติงบกลางวงเงินกว่า 1,106 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม 2557 - มิถุนายน 2558 ครอบคลุม 10 ภัย อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยฝนแล้ง ภัยทิ้งช่วง วัตภัยศัตรูพืชระบาด โรคระบาด และอัคคีภัย เป็นต้น รวม 21 จังหวัด ภาคอีสาน 8 จังหวัด ภาคเหนือ 9 จังหวัด ภาคกลาง 1 จังหวัด และภาคใต้ 3 จังหวัด มีผู้ประสบภัยเกือบ 1.47 แสนราย ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานการประชุม สั่งการเพิ่มเติมว่าการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มนั้นนอกจากต้องไม่ซ้ำซ้อนกับขอบเขตภัยพิบัติอื่นในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนในขั้นของการจ่ายเงินลงไปให้ถึงมือประชาชนที่เดือดร้อนเร็วที่สุด



3 ธันวาคม 2558 หน้า 9, 11 (1)



ไทย-จีนรุกเซ็นสัญญาซื้อขายสินค้า3ธ.ค.

- เล็งซื้อข้าวแบบจีทูจี-ยางพาราเพิ่ม
- 'ก.พาณิชย์' ระบุราคาตามตลาด

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการเจรจาในการตกลงซื้อสินค้าเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา รวมทั้งรถไฟ กับจีน น่าจะตกลงกันได้ด้วยดี และจะสามารถลงนามซื้อขายในสัญญา 3 ฉบับ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ และความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตร ไทย-จีน ที่ได้เซ็นไปก่อนหน้านี้ โดยในส่วนของข้าวกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบในการเจรจา ซึ่งเป็นไปด้วยดี ส่วนยางพารา การหารือในรายละเอียดเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรถไฟ กระทรวงคมนาคม เป็นผู้เจรจา เบื้องต้นตามที่เคยหารือก่อนหน้านี้จีนสนใจซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับไทยเพิ่มเติม 1 ล้านตัน และยางพารา 2 แสนตัน

สำหรับการส่งมอบข้าวให้จีน ขณะนี้ตามสัญญาซื้อขายข้าวฉบับเดิม 1 ล้านตัน ไทยยังคงส่งมอบข้าวให้จีนอีก 100,000 ตัน จากนั้นจะเริ่มดำเนินการส่งมอบข้าวตามสัญญาใหม่ทันที และรัฐบาลหวังว่า จะส่งมอบข้าวให้จีนได้หมดภายในปี 2559 โดยราคาที่ตกลงซื้อขายกันจะเป็นไปตามราคาตลาด และมีเอกชน

เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้ตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดปัจจุบันเข้ามารับบริหารประเทศ ไทยมีการขายข้าวแบบจีทูจีไปแล้ว 2.45 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 33,400 ล้านบาท โดยเป็นจีทูจีกับจีน 1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 8 แสนตัน และอินโดนีเซีย 6.5 แสนตัน ส่วนสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีจากนี้ คาดว่า จะมีการซื้อขายกับหลายประเทศ เบื้องต้นได้มีการเชิญรัฐบาลอิหร่านที่สนใจซื้อข้าวไทย มาดูกระบวนการ และผลผลิตข้าวของไทย ซึ่งได้เสนอให้อิหร่านซื้อข้าว ประมาณ 1 ล้านตัน แต่ก็ต้องดูความต้องการของรัฐบาลอิหร่านอีกครั้ง

นางอภิรดี กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พทค.) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 ว่า กระทรวงพาณิชย์จะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์เร่งรัดการส่งออก และเป้าหมายการส่งออกปี 2559 รวมถึงจะเสนอแผนงานของกระทรวงพาณิชย์ ในการผลักดันการค้าไปสู่ภาคบริการ และนำเสนอความลับหน้าการหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งกลุ่มรถยนต์ กลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ

ส่วนเรื่องความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ



3 ธันวาคม 2558 หน้า 9, 11 (2)

ภาคพื้นแปซิฟิก(TPP) นั้น จะมีการตั้ง
คณะทำงานระดับรัฐมนตรี เพื่อศึกษาเชิงลึก
เนื่องจากการเข้าร่วม TPP จะมีผลกระทบ
ต่อหลายส่วนเป็นเชิงกว้าง ทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ จึงต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด
อีกครั้ง และในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2558
กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า
(JTC) ไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 5 ซึ่งตน
และนายชัน จันทร รัฐมนตรีอาวุโสและรมว.
พาณิชย์กัมพูชา จะเป็นประธานประชุมร่วม
และมีผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องของทั้ง 2 ฝ่าย
เข้าร่วมประชุม โดยจะใช้การประชุมนี้หารือ
ด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับทวิภาคี
ระหว่างไทยกับกัมพูชา เพื่อสร้างความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างกัน

3 ธันวาคม 2558 หน้า 5 (1)

ความล่มสลายที่ตรงหน้า (2)



เส้นแบ่งความคิด

๑ สถาพร ศรีสีจั้ง

ถึงวันนี้ ใครที่สนใจเรื่องราวปรากฏการณ์ในสังคมไทยอยู่บ้าง ย่อมมองเห็นถึงแนวโน้มความล่มสลายของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยและคนกรีดยางพาราจับจ้องที่เกิดอาการ “สวรรค์หาย”(Paradise lost) เพราะ ราคาขายพาราตกลงวูบวาบแบบไม่มีหยุดอย่างต่อเนื่องยาวนานในช่วงประมาณ 2 ปีที่ผ่านมานี้ ขณะที่ก่อนหน้านี้ไปสักเพียงประมาณ 3-4 ปี ราคาพืชผลการเกษตรชนิดนี้พุ่งขึ้นสูงเหมือนมีคนปั่นราคาเล่น กล่าวคือ มีราคาถึงกิโลกรัมละมากกว่าร้อยบาทต่อเนื่องนับเป็นสองสามปี

แต่ในบัดนี้ราคาเฉลี่ยกลับลดลงเหลือเพียงประมาณกิโลกรัมละ 30 บาท !

พูดเชิงล้อเลียนในภาษาชาวบ้านก็จะได้เป็นว่าปัจจุบันราคาขายพาราเป็นเหมือนผลไม้ประเภท “ 3 กิโลร้อย ” อย่งไรก็อย่างนั้น!

ปัญหาดังกล่าวนี้ส่งผลโดยตรงและอย่างน่าวิตกรุนแรง ต่อโครงสร้างทางสังคมของภาคใต้ที่ “คูนชิน” และ “เหมือนยังชีวิต” อยู่ได้เพราะผลผลิตที่ชื่อ “ยางพารา” มาโดยตลอด ทั้งยังเหมือน “ถูกฝึกนิสัย” ให้ “บริโภคนิยม” ฟูมฟักจนกลายเป็น “เหยื่ออีกเลส” ของแรงกระตุ้นจากระบบทุนนิยมอย่างรวดเร็วรุนแรงแบบลิมิตวูบ

“คนรวยใหม่” ที่เกิดจากกรณียางแพงในช่วงเวลาที่ผันผวนดังกล่าว

ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลย่อมเห็นซึ่งถึงปัญหานี้ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจึงต้องพยายามกันมาโดยตลอดในการพยายามคิดค้นช่องทางแก้ปัญหา แต่ยิ่งแก้ก็ยิ่งเหมือนวัวพันหลัก แบบที่ชาวปักษ์ใต้เรียกว่า “ซ้องเซิง” นั่นแหละคือ นอกจากราคายางพาราจะไม่กระเดื่องขึ้นเลยแล้ว กลับดูเหมือนจะมีแนวโน้มตกต่ำลงทุกที

ถึงขนาดมีคำพูดทำนองว่า ที่ผ่านมาเป็นเพียง “เผาหลอก” ปีหน้าที่กำลังจะถึงนี้แหละที่จะ “เผาจริง”!

ระบบทุนนิยมและ “ปรากฏการณ์ยางแพง” ได้กลายเป็นเหตุอย่างสำคัญที่เป็นตัวเร่งในการทำลาย “ระบบคุณค่า” แห่งวิถีชีวิตหรือโครงสร้างชั้นบนของชาวบ้านภาคใต้ที่เคยผูกโยงกันมาจากสังคมเกษตรกรรมที่พึ่งตัวเองได้ มีระบบจริยธรรมคุณธรรมที่แข็งแรง มีระบบอุปถัมภ์เชิงเครือญาติที่ก่อผลเชิงบวกในแง่เป็นปทัฏฐานทางสังคม ในแง่ช่วยเสริมสร้างระบบสังคมแบบ “พอเพียง” ขึ้นโดยธรรมชาติ ฯลฯ

กลายเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมัน อุปถัมภ์กันโดยระบบผลประโยชน์ที่ตราค่าเป็น “มูลค่า” เงินตรา ไม่ใช่ด้วยความรู้สึกเชิง “คุณค่า” อีกต่อไป เกิดระบบการแข่งขันเปรียบเทียบแย่งชิง เกิดระบบ “เงินเป็นใหญ่” ไม่ใช่ “ความดี” เป็นใหญ่ ชอบโอ้อวดสำพองแทนการสมถะถ่อมตน ห้างเห็นลูกหลานเครือญาติและศาสนาเพราะต้องทำงานหาเงินอย่างหนักตลอดทั้งปีทั้งชาติ ตามปรัชญา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ที่ตั้งเป็นสโลแกนของระบบทุนนิยมมาแต่ต้น ซื่อทุกอย่าง



การยางแห่งประเทศไทย (กยท) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0-2433-2222 www.rubber.co.th.

3 ธันวาคม 2558 หน้า 5 (2)

ด้วยเงินตามแรงกระตุ้นและการโปรแกรมข้อมูลของระบบสื่อ และการเรียนรู้ยุคใหม่จนสังคมและชุมชนพึ่งตัวเองไม่ได้ ต้องนำเข้าสินค้าทุกอย่างจากสังคมภายนอก ฯลฯ

ระบบการเมืองการปกครองท้องถิ่นแบบ “เลือกตั้ง” ที่เชื่อกันว่าเป็น “การกระจายอำนาจ” อันเลอเลิศของ “ระบอบประชาธิปไตย” ทุกระดับตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. เทศบาล อบจ. ฯลฯ กลายเป็นเพียงเครื่องมือที่สร้างความแตกแยกให้ระบบคุณค่าแบบเครือญาติและระบบจารวัตรธรรมเนียมเก่ากลายเป็นต้นแบบของระบบ “คอร์รัปชัน” แบบระบบของประเทศกลายเป็นเครื่องมือ และแขนขาของระบบทุนนิยมด้านลบที่นำขยะแขยง ฯลฯ

เมื่อเหตุเป็นเช่นนี้ แล้วจะไม่นำสังคมที่เคยเข้มแข็ง และอุดมสมบูรณ์ของคนภาคใต้ไปสู่ความล่มสลายได้อย่างไร?

การที่ คสช. ในภาพของสิ่งที่เรียกว่า “รัฐบาล” กำลังพยายาม “จัดระบบยางพาราใหม่” เริ่มตั้งแต่การแก้กฎหมายกองทุนสวนยาง ขึ้นบัญชีรายชื่อเกษตรกรผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าของกิจการสวนยางและลูกจ้าง ที่มีรายละเอียดในกระบวนการให้ข้อมูลจนเกิดกระแสในหมู่ชาวสวนยางพารา รាយย่อยว่าเป็นแผนการของรัฐที่จะเอาข้อมูลไปตลบหลังเพื่อการ “เก็บภาษี” (ที่ฟังว่าเป็นการปล่อยข่าวจากฝ่ายตรงข้ามที่เป็นศัตรูของ คสช. ที่มีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์ เป็นผู้นำ) แม้จะทำให้ชาวบ้านชาวสวนยางพาราที่ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านแท้ๆต้องวุ่นวายปั่นป่วนในการเตรียมเอกสาร

ที่จุกจิกจู้จี้ละเอียดละออ ที่ทำให้ “คนสวนยาง” ที่มีเวลาน้อยส่วนไม่น้อยต้องเดินทางไปกองกันอยู่ที่ “กองทุนสวนยาง” อย่างหนาแน่นทุกวัน(คนที่สวนยางที่มีลูกจ้างต้องเอาลูกจ้างกรีดยางทุกคนไปให้ข้อมูลพร้อมตัวเองด้วย และถ้าให้ที่ดินข้างเคียงเช่นเป็นพยานก็ต้องเอาตัวคนนั้นไปเห็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย ฯลฯ) เพราะไม่สามารถไปตามเวลานัดหมายในหมู่บ้านพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจดทะเบียนเรื่องนี้ได้

แม้จะดูวุ่นวายและทำซ้ำไปหน้อย แต่จะอย่างไรเรื่องการ “โซนนิ่ง” และการวางแผนแก้ปัญหาระยะยาวให้ชาวสวนยางพาราก็เป็นเรื่องที่ต้องเชียร์รัฐบาลนี้!

แต่เรื่องเงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่จะให้กับเจ้าของสวนและคนกรีดนั้นจะช่วยให้เร็วขึ้นอีกสักหน่อยได้ไหม จะขาดใจกันอยู่แล้ว ชาวบ้านเขาบอกมาอย่างนั้น

และช่วยเร่งเรื่องการยื่นขอสงเคราะห์ทำสวนใหม่ให้ด้วยนะ ระบุไว้แล้ว ชาวสวนยางที่ต้องการเอาเงินจากการขายไม้ยางเก่าที่จะโค่นเพื่อปลูกใหม่บอกว่าขายไม้ไม่ได้เสียที เพราะต้องรอยื่นเรื่อง ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ขึ้นตรวจไม้รู้จะได้ยื่นเมื่อไหร่ จะอดตายเสียก่อนหรือเปล่า?

คสช. ผู้ทรงอำนาจครับ-ช่วยเร่งเป็นของฝากของแถมให้ชาวบ้านเขาหน่อยนะครับ..ชาวสวนยางจะไม่ลืมพระคุณ!!